

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /SGDDĐT-GDMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2024

V/v thực hiện thí điểm khảo sát làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo theo nhu cầu tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường Mầm non trực thuộc Sở.

Căn cứ Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo; Công văn số 6012/BGDĐT-GDMN ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đảm bảo chất lượng cho trẻ em mẫu giáo làm quen với tiếng Anh; Công văn số 4749/BGDĐT-GDMN ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo ở nơi có đủ điều kiện.

Thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Quản lý Giáo dục và Đầu tư EMG được ký tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 3 năm 2023.

Theo Kế hoạch số 139/KH-SGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả cho trẻ mẫu giáo Làm quen tiếng Anh theo Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT; Thông báo số 751/TB-SGDĐT ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kết luận của đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thụy My Châu tại Hội thảo đánh giá kết quả tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh.

Nhằm khảo sát đánh giá việc thực hiện Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020, trong thời gian qua, các trường mầm non trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã tiến hành thực hiện thí điểm khảo sát làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo với Công ty Cổ phần Quản lý Giáo dục và Đầu tư EMG và Tập đoàn Giáo dục Pearson. Qua đó, ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của trẻ vào các hoạt động đánh giá được thiết kế thân thiện, nhẹ nhàng, đã kích lệ sự tiến bộ của trẻ đồng thời các đơn vị và chuyên gia đề xuất tiếp tục tổ chức khảo sát năng lực và làm quen tiếng Anh cho trẻ từ 3-5 tuổi với nội dung phù hợp đặc điểm tâm sinh lý và độ tuổi<sup>1</sup>.

Với tình hình nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào

<sup>1</sup> Báo cáo Số 68/2023/CV-EMG của Công ty Cổ phần Quản lý Giáo dục và Đầu tư EMG ngày 09 tháng 10 năm 2023 về việc báo cáo tình hình thực hiện khảo sát làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo.

tạo các quận, huyện, thành phố, trường mầm non trực thuộc quan tâm triển khai một số nội dung như sau:

1. Tập trung nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý và tạo các điều kiện tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh đảm bảo có chất lượng, hiệu quả theo quy định; quan tâm các giải pháp hỗ trợ thực hiện tốt công tác tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh.

2. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và không ngừng nâng cao chất lượng việc tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh. Các cơ sở giáo dục mầm non tùy điều kiện thực tiễn, có thể phối hợp với đơn vị có năng lực thực sự, có kinh nghiệm thực hiện để triển khai đánh giá kết quả đạt được của trẻ theo nhu cầu thực sự của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ; đảm bảo phù hợp với quy định của Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT; đồng thời khuyến khích các đơn vị có năng lực xây dựng bộ công cụ khảo sát đánh giá đảm bảo chất lượng, thực hiện quy trình thẩm định theo quy định để các cơ sở giáo dục mầm non có nhiều lựa chọn trong việc tổ chức thí điểm đánh giá kết quả hoạt động làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo trong thời gian tới.

Với các nội dung nêu trên, đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức; các quận, huyện; hiệu trưởng các trường Mầm non trực thuộc Sở và các đơn vị có liên quan xem xét nhu cầu phù hợp để triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Giám đốc “*để báo cáo*”;
- Phó Giám đốc “*phụ trách*”;
- EMG and Pearson “*để biết*”
- Lưu VT, GDMN (LH).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Thụy My Châu**